

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẠNG GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VH&TT

Lạng Giang, ngày tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan: Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 159/SVHTTDL-QLDSVH ngày 22/01/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để việc tổ chức các lễ hội theo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2024, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh ban hành trong thời gian qua về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống"; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; tuyên truyền về nguồn gốc lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, đẩy mạnh xã hội hoá các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp việc tổ chức lễ hội với Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích, Lễ khánh thành tu bổ, tôn tạo di tích để thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giá trị di sản văn hóa.

3. Xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, lành mạnh, không để xảy ra sai sót; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cho di tích, danh lam thắng cảnh và nhân dân tham gia lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan; cờ bạc; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

4. Hướng dẫn Ban Quản lý các di tích xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân, du khách tham quan, thực hành tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích; đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn. Các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh tăng cường các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục truyền thống và duy trì ổn định các dịch vụ tại di tích, phục vụ tốt khách tham quan (không tăng giá gửi xe và các dịch vụ khác, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ,...). Tăng cường bảo vệ các di vật, cổ vật tại các di tích; việc tiếp nhận tài liệu, hiện vật vào di tích phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật di sản văn hoá và các văn bản khác có liên quan.

5. UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ kiểm tra, giám sát đến 100% các lễ hội trên địa bàn (kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội) để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Lưu ý: UBND xã, thị trấn nào trong thời gian tổ chức Lễ hội để xảy ra các vi phạm mà các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện, báo chí phản ánh thì Chủ tịch UBND đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Kết thúc lễ hội, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024, thời gian **trước ngày 10/3/2024** về UBND huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- LĐVP, TH.
- Lưu: VT, VH&TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Long